



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โทร.๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ ต่อ ๒๒

ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๔๓๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมการสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒, รอง ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒,
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๔๕ เขต

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในด้านการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความชัดเจนด้านการใช้ภาษาที่สามารถสื่อความหมาย เนื้อหาถูกต้อง ครบคลุม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ตรงกัน อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดังนี้

๑. ขอเชิญ ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒/ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

๒. แจ้งกลุ่มอำนาจการ ดำเนินการ (ข้อ ๑.๓ ส่วนที่ ๓) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. แจ้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบ ZOOM เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุม ๑ โดยสามารถดาวน์โหลดและศึกษาเอกสารล่วงหน้าได้ที่ bit.ly/pattern66 หรือ QR Code รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายนิติศาสตร์ พรหมแสงใส)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

QR Cord

